

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เลขที่รับ 212 เวลา 16.00 น.
วันที่ 24 พ.ค. 60



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่รับ ๒๗๐๔ เวลา น.
วันที่ 24 พ.ค. 2560

ที่ สธ ๐๓๑๗/๑๐๗

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation)

งานส่งเสริมสุขภาพ
รับวันที่ 02 มิ.ย. 2560
เวลา..... น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมผู้ดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม จะดำเนินการอบรมระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาความจำบกพร่องระยะแรกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มให้บุคลากรทางสุขภาพที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุ หรือปฏิบัติงานในส่วนการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุในระดับสถานบริการหรือชุมชน สามารถนำไปใช้ในการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่
มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอเชิญข้าราชการในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้สูงอายุหรือปฏิบัติงานในส่วนการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระดับสถานบริการหรือชุมชน ที่ผ่านการ
อบรมเรื่องสมองเสื่อม มีความรู้ในเรื่องการทำแบบทดสอบสภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุ และสนใจหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง cognitive stimulation ในการชะลอและป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม
เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่อง
ระยะแรก (cognitive stimulation) โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากสถานบริการหรือหน่วยงานที่สนใจไม่เกิน
หน่วยงานละ ๒ ท่าน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติหรือจัดบริการสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุในหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดอบรมฯ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๔๕ ท่าน
ระยะเวลาการอบรมจำนวน ๔ วัน ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้จากท่านสังกัด โดยจะปิด
รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองใน
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยคณะทำงานจะพิจารณาผู้เข้า
รับการอบรมฯ และจะประกาศผลการเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์
<https://goo.gl/forms/c0jq45B6QrcrtLm2>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการอบรมฯ ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๑๐/โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๗

